



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

ที่ ทส ๑๖๑๔.๑/๐.๕๓๐๗

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักบริหารกลาง
ที่ ทส ๑๖๐๑.๒/๖๔๑๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเพื่อทราบ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่ <http://new.forest.go.th/saraburi5/th/>
หัวข้อหนังสือเวียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



บันทึกข้อความ

ส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สงขลา)
เลขที่รับ ๑๓๐คค
วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๕

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนการคลัง โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๐๑๔ ๐

ที่ ทส.๑๖๐๑.๒/ ๖๔๑๒ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนราชการ
เลขที่รับ ๕๕๑ค
วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๔๑

- เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ฝ่ายการเงิน
เลขที่รับ 139
วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๑
เวลา

สำนักบริหารกลาง ขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ download ได้ที่ <http://www.forest.go.th/finance> ของส่วนการคลัง สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณอม ไบบัญฉิม)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

- เรียน นอ. สำนัก ๑ C สนบุรี
- นอ.ไปรษณีย์
 - ตามกำหนดหนังสือ สำนักบริหารกลาง ที่ ทส.๑๖๐๑.๒/๖๔๑๒ คว. ๓๑ ตุลาคม ๒๐๒๑ เรื่องขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อยป่าไม้-ของประเภท น.ศ. ๒๐๒๑
 - ฝ่ายการเงินทุกสำนักที่จัดการมาทุก เน้นตรวจ หัวใจแก่นใน ทุกกลุ่ม ทุกศูนย์ ทบทวนทุกเนื้องานได้โปรดลงผลตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

กันติมา สิทธิพงษ์
นางสาวกัญทิมา สิทธิพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Chant
(นางชุตินา ประทับศักดิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
- ๗ พ.ย. ๒๕๖๑

- ๗ พ.ย. ๒๕๖๑
(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สงขลา)

กิจกรรมย่อย	ชื่อกิจกรรมย่อย	คำอธิบายกิจกรรมย่อย	ชื่อศูนย์ต้นท่อนที่รับผิดชอบ	หน่วยงาน
100	กิจกรรมบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้	ต้นท่อนในการดำเนินงานกิจกรรมบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้	สำนักบริหารกลาง	ร้อยละ
101	กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาธารณะ	ต้นท่อนในการดำเนินงานกิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาธารณะ	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม/ร้อยละ
102	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	ต้นท่อนในการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ล้านไร่/ร้อยละ
103	กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้	ต้นท่อนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ราย
104	กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นท่อนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ก.ม.
105	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ	ต้นท่อนในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	จังหวัด
106	กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า	ต้นท่อนในการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	เครือข่าย
107	กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดผลกระทบจากโลกร้อน	ต้นท่อนในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดผลกระทบจากโลกร้อน	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	แห่ง

108	กิจกรรมบำงูรักษาป่า	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมบำงูรักษาป่า	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่ / ไร่/ลิเมตร
109	กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	สำนักกล้า
110	กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพทางงานเพาะชำกล้าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพทางงานเพาะชำกล้าไม้	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หลัง
111	กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดหากล้าไม้ขนาดใหญ่	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดหากล้าไม้ขนาดใหญ่	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	สำนักกล้า
112	กิจกรรมโครงการค่ายเผยแพร่การดูแลรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการค่ายเผยแพร่การดูแลรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
113	กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ	ต้นทุนในการดำเนินงานป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง
114	กิจกรรมพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ชุมชน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง/ไร่
115	กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง

116	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง
117	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ชนิด
118	กิจกรรมโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หมู่บ้าน
119	กิจกรรมอำนวยความสะดวกการบริการกลาง	ต้นทุนในการดำเนินงาน กิจกรรมอำนวยความสะดวกการบริการกลาง	สำนักบริหารกลาง	หน่วยงาน
120	กิจกรรมอำนวยความสะดวกสัมพันธ์	ต้นทุนในการดำเนินงาน กิจกรรมอำนวยความสะดวกสัมพันธ์	สำนักบริหารกลาง	คลัง
121	กิจกรรมอำนวยความสะดวกและประสานงานและประสานพื้นที่	ต้นทุนในการดำเนินงาน กิจกรรมอำนวยความสะดวกและประสานพื้นที่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หน่วยงาน
122	กิจกรรมอำนวยความสะดวกภายใน	ต้นทุนในการดำเนินงาน กิจกรรมอำนวยความสะดวกภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายใน	ร้อยละ
123	กิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ	ต้นทุนในการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ	รายการ
124	กิจกรรมการบริการประชาชน	ต้นทุนในการดำเนินงาน กิจกรรมการบริการประชาชน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ร้อยละ
125	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ	ต้นทุนในการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	หน่วยงาน
126	กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ	ต้นทุนในการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ	สำนักกฎหมาย	เรื่อง
127	กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หมู่บ้าน

128	กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สำนักการอนุญาต	กิจกรรม
129	กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต	ต้นทุนในการดำเนินงานบริการด้านการอนุญาต	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ราย
130	กิจกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติเสถียรโชยมนต์ พ.ศ. 2545	ต้นทุนในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติเสถียรโชยมนต์ พ.ศ. 2545	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ราย
131	กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมและบริการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่	ต้นทุนในการดำเนินงาน กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมและบริการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่	สำนักป้องกันป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ราย
132	กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ราย
133	กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต้นทุนในการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ระบบ
134	กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง
135	กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หน่วยงาน

136	กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	ต้นทุนในการดำเนินงานและถ่ายทอดองค์ความรู้	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ราย
137	กิจกรรมจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่าง (FLEGT VPA)	ต้นทุนในการดำเนินงาน กิจกรรมจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่าง (FLEGT VPA)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ฉบับ
138	กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ผลิตภัณฑ์ไม้ และต้นไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	ต้นทุนในการดำเนินการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และต้นไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	สำนักรับรองการป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ราย
139	กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สัตว์ป่า เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก	กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สัตว์ป่า เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก	สำนักจัดการป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ราย
140	กิจกรรมจัดทำมาตรฐานกฎข้อกฎหมายเพื่อรองรับ พ.ร.บ. สวนป่า และมาตรฐานอื่นๆในระดับสากล	ต้นทุนในการศึกษาเชิงกิจกรรมจัดทำมาตรฐานกฎข้อกฎหมายเพื่อรองรับ พ.ร.บ. สวนป่า และมาตรฐานอื่นๆ ในระดับสากล	สำนักรับรองการป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	มาตรฐาน
141	กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง	สำนักแผนงานและสารสนเทศ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	แผน
142	กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	แผน
143	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้เพื่อการ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้เพื่อการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่

144	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน	ต้นทูนในการดำเนินงานกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
145	กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นทูนในการดำเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สำนักป่าป้องกันและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่
146	กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้	ต้นทูนในการดำเนินงาน กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สำนักป่าป้องกันและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่
147	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า	ต้นทูนในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สำนักป่าป้องกันและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ร้อยละ
148	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า	ต้นทูนในการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สำนักป่าป้องกันและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	กิโลเมตร
149	กิจกรรมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า	ต้นทูนในการดำเนินงานกิจกรรมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สำนักป่าป้องกันและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่
150	กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับไฟของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้	ต้นทูนในการดำเนินงานกิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับไฟของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้	สำนักป่าป้องกันและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	หน่วย
151	กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้หะมูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์	ต้นทูนในการดำเนินงานกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้หะมูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	กล้าไม้กล้า

152	กิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครที่กรุงเทพฯ (รลทป.)	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครที่กรุงเทพฯ (รลทป.)	สำนักป้องกันและควบคุมไข้ป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
153	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ต้นทุนในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร	สำนักบริหารกลาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	คน
154	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์และปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	สำนักบริหารกลาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ครึ่ง
155	กิจกรรมโครงการเครือข่ายหมู่บ้านพื้นฟูป่า	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการเครือข่ายหมู่บ้านพื้นฟูป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	เครือข่าย
156	กิจกรรมโครงการรณรงค์ด้านการฟื้นฟูป่า	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ด้านการฟื้นฟูป่า	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	โรงเรียน
157	กิจกรรมรณรงค์	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ครึ่ง
158	กิจกรรมส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
159	กิจกรรมวิจัยและพัฒนาพื้นที่พิเศษชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมวิจัยและพัฒนาพื้นที่พิเศษชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เรื่อง

160	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการประชุม	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการประชุม	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	หมู่บ้าน
161	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่
162	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม	ต้นทุนในการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่
163	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่
164	กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ	ต้นทุนในการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	สวนกล้า
165	กิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	กล้า
166	กิจกรรมถ่ายทอดและส่งเสริมการเรียนรู้เพาะชำกล้าไม้ชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมถ่ายทอดและส่งเสริมการเรียนรู้เพาะชำกล้าไม้ชุมชน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	แปลง
167	กิจกรรมส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ปลูกพระราชูปถัมภ์	ต้นทุนในการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ปลูกพระราชูปถัมภ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	คณะสถานศึกษา

168	กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการที่หมู่ป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก	ต้นทูนในการดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่โครงการที่หมู่ป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
169	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ต้นทูนในการดำเนินการโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แปลงไร่
170	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างทองแอมสอค จังหวัดตาก	ต้นทูนในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างทองแอมสอค จังหวัดตาก	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แปลง
171	กิจกรรมสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้	ต้นทูนในการดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	จังหวัด
172	กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้	ต้นทูนในการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	โครงการ
173	กิจกรรมบริหารงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	ต้นทูนในการดำเนินการบริหารงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ฉบับ
174	กิจกรรมจัดทำหนังสือพิมพ์ที่โดยระบบดาวเทียม	ต้นทูนในการดำเนินการจัดทำหนังสือพิมพ์ที่โดยระบบดาวเทียม	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	รายงาน
175	กิจกรรมจัดทำแผนที่แยกภูเขาระหวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000	ต้นทูนในการดำเนินการจัดทำแผนที่แยกภูเขาระหวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	รายงาน

176	กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและความปลอดภัย	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและความปลอดภัย	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	เครือข่าย/จังหวัด
177	กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่
178	กิจกรรมติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับอนุญาต	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับอนุญาต	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่
179	กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมวิจัยพื้นฐาน	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	โครงการ
180	กิจกรรมวิจัยประยุกต์	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมวิจัยประยุกต์	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	เรื่องโครงการ
181	กิจกรรมจัดการความรู้วิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดการความรู้วิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	โครงการ
182	กิจกรรมโครงการที่ระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการที่ระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่
183	กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรับรองการส่งออกไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรับรองการส่งออกไม้	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ระบบ

184	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและความคุมไฟป่า	ต้นทุนในการดำเนินการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	สำนักป้องกันไฟป่าและความคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สำนักป้องกันไฟป่าและความคุมไฟป่า	เครือข่าย
183	กิจกรรมจัดทำแผนการป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคเหนือ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดทำแผนการป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคเหนือ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สำนักป้องกันไฟป่าและความคุมไฟป่า	หน่วย
186	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่स्थัน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่स्थัน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่ / ไร่เงียม / เครือข่าย
187	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	ต้นทุนในการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
188	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หมู่บ้าน
189	กิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชชาให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชชาให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แปลง
190	กิจกรรมรณรงธุรธาสรสรพททททท (รลทป.)	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงธุรธาสรสรพทททท (รลทป.)	สำนักป้องกันไฟป่าและความคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
191	กิจกรรมส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้สู่ประชารัฐ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้สู่ประชารัฐ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หลักสุตรรุ่น

192	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า	สำนักป้องกันไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สำนักจัดการที่ติบป่าไม้	เครือข่าย
193	กิจกรรมจัดทำแผนเขตในพื้นที่ป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดทำแผนเขตในพื้นที่ป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	กีโณเมตร
194	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่ / ไร่เรียงน / เครือข่าย
195	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
196	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	ต้นทุนในการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สำนักจัดการป่าชุมชน	ไร่
197	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่ / ไร่เรียงน / เครือข่าย
198	กิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ตามหมู่บ้านอย่างยั่งยืน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ตามหมู่บ้านอย่างยั่งยืน	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า	แปลง
199	กิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย

200	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟฟ้า	ต้นทุนในการดำเนินการเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและ ควบคุมไฟฟ้า	สำนักป้องกันป่าและควบคุมไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
201	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ใต้ / ไร่เรียง / เครือข่าย
202	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ใต้
203	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หมู่บ้าน
204	กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติคนอยู่ร่วมกับป่า อย่างยั่งยืน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์คนอยู่ร่วมกับป่า อย่างยั่งยืน	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง
205	กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
206	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟฟ้า	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและ ควบคุมไฟฟ้า	สำนักป้องกันป่าและควบคุมไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
207	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ใต้ / ไร่เรียง / เครือข่าย

208	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	ตั้งทุนในการดำเนินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	74
209	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ตั้งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	หมู่บ้าน
210	กิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพระราชพิธีคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	ตั้งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพระราชพิธีคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	สำนักโครงการพระราชพิธีและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	แบ่ง
211	กิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	ตั้งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	เครือข่าย
212	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า	ตั้งทุนในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	เครือข่าย
213	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	ตั้งทุนในการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	14 โรงเรียน / เครือข่าย
214	กิจกรรมพระราชวังเพื่อส่งเสริมการปลูกไม้ผลเป็นเงินออมและเงินบริจาคในพื้นที่สวนยางพารา	ตั้งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมพระราชวังเพื่อส่งเสริมการปลูกไม้ผลเป็นเงินออมและเงินบริจาคในพื้นที่สวนยางพารา	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	สำนักค้า
215	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ตั้งทุนในการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	หมู่บ้าน

216	กิจกรรมนิมนต์ศาสตราจารย์ให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมนิมนต์ศาสตราจารย์ให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง
217	กิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย